

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรการ	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ หรือผู้บังคับบัญชาเทศบาลใหม่หรือในโอกาสต่าง ๆ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กันได้</p> <p>- ห้ามทำการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อมอบ หรือจดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา</p> <p>-ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย</p> <p>-ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท</p> <p>-ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับทรัพย์สินหรือของขวัญแทนตน หรือญาติของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา</p> <p>-ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ</p> <p>-ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>๒.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐</p> <p>๓.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ,จรรยาข้าราชการ</p> <p>๔.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๕.ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญหรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ</p>
<p>๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p>	<p>-ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการรักษายาบาล</p> <p>-การจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ส่วนลดหรือส่วนแถม ต้องให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ</p> <p>-ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกองทุน รับเงินจากผู้ใดโดยมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน พศ.๒๕๖๐)</p> <p>๒.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗</p>

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรการ	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-ให้ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตาม มาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-ห้ามเจ้าหน้าที่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจงใจหรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจงใจให้กระทำการหรือประวิงการกระทำอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงาน และมีขอบด้วยกฎหมาย</p> <p>-การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สินบนจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>-ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>๔.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคของหน่วยงาน</p> <p>-การดำเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดำเนินการโดย คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๒.พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๓.วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๔.จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๕.ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> </ol> <p>- ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ</p>

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรการ	มาตรการป้องกันการรับสินบน
	<p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการพ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ..๒๕๖๑</p> <p>๓. ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p>
<p>๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๕.๑ มาตรการการใช้รถราชการ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ห้ามนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>- ฝ่ายบริหารทั่วไป สามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้ รวมถึงควบคุมการใช้นั้นรถได้</p>
<p>๕.๒ มาตรการเบิกค่าตอบแทน</p>	<p>- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิกจ่าย ไม่ให้มีกรณีเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p>
<p>๕.๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>-การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ จะต้องมีความหมายรายละเอียด การประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบการจ่ายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรการ	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๕.๔ มาตรการ การจัดหาพัสดุ</p>	<p>-กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และกำกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีหน้าที่จัดซื้อ/จ้าง ให้ปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อ จ้างและการบริหารพัสดุ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของ</p>
<p>๖.มาตรการ แนวทาง ปฏิบัติการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของ รัฐกำหนดไว้ ในขอบเขต ของงาน</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดแนวทางดังนี้</p> <p>๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และ</p> <p>ทค่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.หากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประสงค์จะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์</p> <p>ราชการก็สามารถรับได้ แต่ต้องมีหนังสือแสดงความจำเป็นบริจาคให้แก่หน่วยราชการของรัฐ และหน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติ</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ทั้งนี้ ในการรับบริจาค หน่วยงาน</p> <p>ตรวจรับพัสดุ และนำพัสดูลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร</p> <p>พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการปฏิบัติใ</p> <p>แถมอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๗.มาตรการ การจัด สวัสดิการ ภายในของ สถานพยาบาล</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>๒.ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิ</p> <p>ธุรกิจ</p> <p>๓.ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ส</p> <p>ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๔.คู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>

## การกำกับติดตามและประเมินมาตรการ

- ๑.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จะจัดให้มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านให้และ  
รับสินบนให้มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
- ๒.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จะจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสม อย่างน้อย ปีละ  
๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีนัยสำคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง